

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 137 (9/2560) วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.1	การพิจารณาการปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรปรับปรุง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร จำนวน 3 หลักสูตร	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรปรับปรุง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2559 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2559 และ 3) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 โดยนำข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป	คณะ เทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร นำ ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการไป พิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5.2	พิจารณา “ร่าง” ประกาศ เรื่องนโยบายและแนว ปฏิบัติทางวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติทางวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564) โดยนำข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป และให้มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานต่อสภา มหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ	รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนาคุณภาพ การศึกษา รับทราบ และดำเนินการตามมติ ต่อไป โดยรายงานผล การดำเนินงานต่อ สภามหาวิทยาลัยเป็น ระยะ ๆ
5.3	พิจารณา “ร่าง” แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนำ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	กองนโยบายและแผน ดำเนินการนำ ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการไป พิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ โดยอนุมัติกรอบวงเงินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 250,000,000 บาท สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยให้มหาวิทยาลัยกลับไปดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป	กองนโยบายและแผนรับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
5.5	พิจารณาจ้างพนักงานสายบริหาร ตำแหน่งอธิการบดี	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจ้าง นายศาสตราจารย์ สร้อยสังวาลย์ เป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานสายบริหาร ตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ้างพนักงานสายบริหาร พ.ศ. 2560 ตาม ข้อ 7 (1) อัตราค่าจ้างของตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามระเบียบนี้ให้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เดือนละ 100,000 บาท ในส่วนของค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งให้เลขานุการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกับกรมบัญชีกลางเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
5.6	พิจารณาอนุมัติสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย โดยให้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป